



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายกัญชาว่าเหมือนเป็นการผูกขาด และการที่ ออย. จะนำกัญชาไปสกัดเป็นสารเพื่อเอาไปทดลองในผู้ป่วยและชายในราคา 100-200 บาท/มล. ซึ่งถือว่าสูงมาก จะกระทบกับประชาชน ว่า ออย. ไม่ได้มีหน้าที่สกัดสารจากกัญชาไปใช้ทดลองในผู้ป่วย กฎหมายกำหนดให้ ออย. มีหน้าที่เรื่องการควบคุมการใช้ กฎเกณฑ์การขออนุญาตต่างๆ ซึ่งในวันที่ 4 มี.ค. 2562 จะขอเข้าหารือกับ รมว. สธ. และปลัด สธ. เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องกัญชาทางการแพทย์ในหลายๆ มิติ รวมทั้งเรื่องนี้ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. และประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า โรงเรือนระบบปิดที่ อภ. ใช้ปลูกกัญชา มีการเตรียมการมาเป็นปีแล้ว ส่วนงบประมาณ 10 ล้านบาทที่ใช้ก็เพื่อควบคุมมาตรฐานการปลูกให้ปลอดภัย ควบคุมแสง ควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งไม่ได้หมายความว่า อภ. จะห้ามหรือแนะนำให้ปลูกเฉพาะระบบปิดเท่านั้น ส่วนอนาคตหากการควบคุมคงตัวก็อาจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในการปลูก โดยการปลูกกัญชาขณะนี้ มี 3 แบบ คือ 1. ปลูกระบบปิด (Indoor) 2. แบบ Green House และ 3. ปลูกกลางแจ้ง (Outdoor) แต่ต้องควบคุมไม่ให้มีสารปนเปื้อนและเชื้อรา ส่วนกรณีมีความเข้าใจว่า อภ. จะจำหน่ายน้ำมันกัญชาในราคาสูงนั้น พันธกิจของ อภ. คือทำให้ประชาชนเข้าถึงยา มีกำลังจ่ายได้ และยาที่ผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงน้ำมันกัญชาที่จะผลิตด้วย โดยขณะนี้ มีหน่วยงานของรัฐ องค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษา ที่ได้รับการอนุญาตจากออย. แล้ว คือ อภ. และกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการปลูกเพื่อนำมาสกัดเป็นยา</p>
<p>มติชน ข่าวสด มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงราคาน้ำมันกัญชา ว่า อภ. ต้องไม่กำหนดราคาแพงจนเกินไป ที่สำคัญต้องมีราคากลางซึ่งจะไปสอบถามราคาเฉลี่ยกับชมรมไต่ดิน และเมื่อได้ข้อมูลมาจะเสนอ อภ.</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน Newtv สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ INN ไทยรัฐออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ newtv</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กัญชามีสรรพคุณทางการแพทย์ จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ด้วยตนเองโดยจะอนุญาตให้ปลูกบ้านละ 6 ต้น ทำให้มีรายได้ต่อครัวเรือนกว่า 4 แสนบาท หากเป็นรัฐบาล จะทำให้ประชาชนเข้าถึงกัญชา พร้อมกับหยุดการจดสิทธิบัตรกัญชา ยุติการผูกขาดโดยกลุ่มทุน</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ยังเข้าใจว่ามีเพียงกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่สามารถลงทะเบียนครอบครองกัญชาได้ อยากจะให้รัฐบาลหามาตรการให้ชาวบ้านเข้าถึงสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ง่ายกว่านี้ เพราะการป้องกันจะดีกว่าการรักษา เช่น เปิดโอกาสให้ปลูกได้ครอบครัวละ 2-3 ต้น แล้วให้ผู้รู้มาอบรมการใช้อย่างถูกวิธี ส่วนในข้อกฎหมายรัฐต้องตั้งกฎระเบียบมาควบคุมเอง</p>
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก เว็บไซต์ MThai เว็บไซต์กระปุก เนชั่น ทีวี ไอเอ็นเอ็นนิวส์ ThaiPbs</p>	<p>คำรักษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีผู้ร้องเรียนรพ.เอกชน ย่านรามอินทรา กทม. เรียกเก็บค่ารักษาอาการท้องเสียกว่า 30,000 บาท ว่า ได้สั่งการให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและกองกฎหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 ประเด็น ได้แก่ 1.รพ.แสดงอัตราค่าบริการพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ และสิทธิของผู้ป่วยให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการ และจัดให้มีจุดสอบถามอัตราค่าบริการหรือไม่ 2.รพ.เก็บค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ เกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.ออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์คนหน้า 5</p>	<p>กว่าที่แสดงหรือไม่ และ 3.แพทย์ผู้ให้บริการ มีการวินิจฉัยโรคเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ หากพบว่าไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่าบริการพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากเรียกเก็บค่าบริการเกินอัตราที่แสดง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ผ่าถึงผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน ว่า ให้กำกับกับเจ้าหน้าที่ก่อนเรียกเก็บค่าบริการพยาบาลต้องทำความเข้าใจอัตราค่าบริการพยาบาลให้ชัดเจน รวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหลักฐานการพยาบาล กรณีที่มีข้อสงสัย หากพบเห็นสถานพยาบาลเอกชนในกทม.ไม่แสดงค่าบริการให้ชัดเจน หรือเรียกเก็บค่าบริการเกินอัตราที่แสดงแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. 0-2193-7000 ต่อ 18618 ในวันและเวลาราชการ</p> <p>-เสนอว่า กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพ.สินแพทย์ ด้วยอาการท้องเสีย ก่อนรักษาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าค่าห้องคืนละ 1,700 บาท นอนหนึ่งคืนขอลับบ้าน แต่แพทย์แนะนำให้นอนอีกหนึ่งคืน สรุปเรียกเก็บบิล 3 หมั้นกว่าบาท คิดราคาน้ำเกลือขวดละ 830 บาท ขณะที่ร้านขายยาราคาไม่เกิน 200 บาท ตรวจปัสสาวะคนไข้ในครั้งละ 940 บาท แต่เมื่อกลับมาตรวจซ้ำใบเสร็จราคาแค่ 189 บาท นอกจากนั้น ยังพบว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพ 17 รายการ ที่โฆษณาผ่านเว็บไซต์ของ รพ. รวม 2,400 บาท มีโปรแกรมตรวจปัสสาวะรวมอยู่ด้วย จึงไม่รู้ว่ราคามาตรฐานเป็นอย่างไร</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ทันตการณ์</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือว่า ช่วงเวลา 09.00 น. ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเป็นสีเหลือง 8 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) สีส้ม 6 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) สีเขียว 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) และสีแดง 1 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) บริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงกว่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ส่วนค่าฝุ่น PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ยังไม่เกินมาตรฐาน</p>
<p>มติชน แนวหน้า</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>M2F</p> <p>คอลัมน์ AROUND BANGKOK</p> <p>เว็บไซต์ thaiPBS</p> <p>เว็บไซต์ mthai</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ innnews</p>	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าทุกปี หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันจะเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ง่าย อาการที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ฝืน ผดแดดบวมแดด ตะคริวแดด การเกร็งจากแดด ส่วนอาการที่รุนแรงจนอาจเสียชีวิต ได้แก่ เพลียแดด โรคลมแดด (Heat Stroke) ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตลดลงและอาจเสียชีวิตได้ทันที ทั้งนี้ ประชาชนไม่ควรออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ วันละ 8-10 แก้ว สวมเสื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศและระบายเหงื่อได้ดี สวมแว่นกันแดด กางร่ม ทาโลชั่นกันแดด SPF15 ขึ้นไป ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยเรื้อรังอย่างใกล้ชิด หากพบผู้มีอาการสงสัยว่าเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศร้อน ควรให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่ำลงโดยเร็วที่สุด ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที หรือ โทร. สายด่วน 1669</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>เว็บ isranews.org</p> <p>เว็บ thaiquote.org</p> <p>เว็บ nationtv</p> <p>เว็บแนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือน มี.ค. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงทุกปี ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และไม่รู้จักการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จึงให้ทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564 และขอให้ดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด พื้นที่เล่นต้องปลอดภัย มีคอกกั้น เด็กโตสอนให้ยึดหลัก ตกน้ำอย่าตกใจ ตั้งสติลอยตัวไว้ การช่วยเพื่อนที่ตกน้ำให้ใช้หลัก ตะโกน โยน ยื่น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์ thaigov</p>	<p>วันการไถยีนโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดงานวันการไถยีนโลกประเทศไทย ปี 2562 ณ สวนลุมพินี มีบริการตรวจหุและตรวจการไถยีนฟรี ทั้งนี้ สธ. ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการไถยีน ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขอย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มปัญหาทางการไถยีน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เข้ามารับการตรวจที่รพ.</p> <p>ศ.พญ.เสาวรส ภัทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินลงทะเยียนไว้กับ สธ.ประมาณ 20,000-30,000 คน แต่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนคาดว่าจะมีถึง 3 ล้านคน จึงอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญและตรวจการได้ยิน หากรู้เร็วจะสามารถบรรเทาอาการไม่ให้เสื่อมมากขึ้นได้</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ tnamcot</p>	<p>ความสะอาดของอาหารหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงหน้าร้อนประชาชนต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงเกิดโรคอาหารเป็นพิษหรือโรคอุจจาระร่วงตามมา เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่ปรุงด้วยกะทิ ขนมจีน อาหารบรรจุถุง เป็นต้น ก่อนรับประทานอาหารควรสังเกต ลักษณะด้วยการดูและดม เช่น มีฟองอากาศ กลิ่นเหม็นบูด รสชาติเปรี้ยวผิดปกติ ไม่ควรนำมารับประทาน น้ำดื่มหากเป็นน้ำประปาควรมีกลิ่นคลอรีนซึ่งบ่งบอกว่าการฆ่าเชื้อโรค หรือต้มน้ำดื่มเดือดแล้ว หรือน้ำบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน อย. ส่วนน้ำแข็งต้องเป็นน้ำแข็งสำหรับบริโภคที่ได้ อย. เช่นเดียวกัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แผนพัฒนาด้านสาธารณสุขใน EEC</p> <p>-เสนอข่าว นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า สกพอ. จะร่วมกับ สธ. จัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งเป็น 1.แผนสาธารณสุขพื้นฐาน ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ นักท่องเที่ยวและแรงงานใช้สิทธิพื้นฐานได้ทั้งรพ.รัฐและเอกชน 2.การรวมกลุ่มรพ.เอกชนให้มีการทำงานที่สอดคล้องกัน รวมทั้งสร้างระบบให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยไป รพ. เฉพาะทาง 3.แผนการส่งเสริมเมดิคัลฮับ จะพัฒนาระบบข้อมูล และระบบบริหารการประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคนในพื้นที่ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดสิทธิประโยชน์แบบ 3 ชั้นของคกก.ปฏิรูป มีระบบ Single management/system เพื่อบริหารชุดสิทธิประโยชน์หลัก รวมทั้งเก็บเบี้ยประกันสุขภาพจากนักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อใช้จ่ายในกรณีบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ จะมีคกก.บริหารโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีองค์กรวิจัยติดตามทิศทางและผลการ พัฒนา รายงานผลการประเมินกลับไปยังหน่วยงานดำเนินการเป็นระยะ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ข่าวสั้นรอบโลก</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยยูเครน ฟิลิปปินส์ และบราซิล เป็น 3 ประเทศที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงที่สุด</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว โฆษกกระทรวงยุติธรรมฟิลิปปินส์ แถลงว่า อัยการมีหลักฐานเอาผิดอาญา บ.ซาโนพี โดยจะตั้งข้อหา เลินเล่อเป็นเหตุให้มีคนตาย จากการสอบสวนกรณีเด็ก 10 คนเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีน Dengvaxia ป้องกัน ไข้เลือดออกเดงกี โดยระบุว่า บ.ซาโนพีโฆษณาทำการตลาดอย่างจริงจังทั้งที่รู้ว่าวัคซีนมีความเสี่ยง และเมื่อมีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วย ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือ นอกจากนี้ ทางกรจะฟ้องเจ้าหน้าที่ก.สาธารณสุขทั้งอดีตและปัจจุบันอีกหลายคนด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ INN เว็บช่อง 3</p>	<p>ผู้ป่วยจิตเวชเผาบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษณะ เอมอนนท์ อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ชุมชนบางพลับ ม.3 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านตัวเองลามไปบ้านเพื่อนบ้านรวม 7 หลัง ใ้การว่าคืนเกิดเหตุได้ยืมมีคนบอกให้เผาบ้าน ทั้งนี้ นายกฤษณะเคยเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.ศรีธัญญา และรพ.บำบัดยาเสพติดหลายแห่ง ด้าน ผวจ.อ่างทอง สั่งการให้ สสจ. และสสอ. ส่งทีมจิตเวชมาดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย</p>